



จดหมายข่าว

NEWSLETTER

การประชุมสัมมนาและการประชุมวิชาการ

ขององค์การโลกทางการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 76

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567 อาจารย์ ดร.ศิริธร สุตตานนท์ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ในการประชุมสัมมนาและการประชุมวิชาการขององค์การโลกทางการศึกษาปฐมวัย ครั้งที่ 76 (The 76th OMEP World Conference "Right from the Start for ECCE: Step Beyond All Together") ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ในการประชุมครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 546 คน จาก 52 ประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างโอกาสในการติดตามความก้าวหน้าของสถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็กปฐมวัยของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลก

ภาพ/ข่าว: อาจารย์ ดร.ศิริธร สุตตานนท์ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม



วันเข้าพรรษา ประจำปี 2567

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2567 ขึ้น ณ วัดศรีบุญเรือง บ้านเนินสะอาด อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ อาจารย์กัลยาณี ม่วงไทย รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ในกิจกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาต่าง ๆ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในช่วงเข้าพรรษา ซึ่งสมัยก่อนใช้จุดเพื่อแสงสว่าง เนื่องจากไม่มีไฟฟ้า เรียกว่า "ตามประทีปเพื่อศึกษาหรือบำเพ็ญเพียรสมาธิ ในสถานที่มืด ถือว่าได้รับอานิสงส์ ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะได้ธรรมะจากกิจกรรมและได้ทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา ความสำคัญและคุณค่าทางสังคม จิตใจ วิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน พุทธศาสนิกชนได้มี โอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษ เช่น การทำบุญตักบาตร หล่อเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน รักษาศีล เจริญภาวนา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม งดเว้นอบายมุข และมีโอกาสได้ฟังธรรมเทศนาตลอดเวลา

เข้าพรรษาเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งการหล่อเทียนพรรษานั้น เป็นประเพณีที่สัมพันธ์ และเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมที่เป็นพุทธบัญญัติ คือ การเข้าพรรษา นั่นเอง

ภาพ/ข่าว: งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม

